



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๖/ ๑๓๕

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเสียน บัวจุม)/
คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน/คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ/
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่อำเภอเชียงของได้กำหนดแผนแม่บทการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชียงราย ประกอบกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่เชียงของ โดยได้แต่งตั้งผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นคณะทำงาน ขับเคลื่อนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ และได้เชิญผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) และคณะ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม รวมถึง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมนุมูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ในการนี้ กองแผนงานได้สรุปรายงานผลการเข้าร่วมประชุมฯ และการเยี่ยมชมนุมูลนิธิฯ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. พื้นที่อำเภอเชียงของเป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นในด้านการเกษตร ใกล้เคียงน้ำ และ พื้นที่เศรษฐกิจ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา พื้นที่ ควรพิจารณาระบบการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ กำหนดแนวทางในการ พัฒนาพื้นที่อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การจัดตั้งสถานีวิจัย หรือขยายการเปิดการเรียน การสอนในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนอยู่แล้ว เป็นต้น

๒. ควรเร่งพิจารณาสรุปรายรับ-รายจ่ายของมูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรม และอาชีพ (ทานิภูจ) ทั้งนี้ เนื่องจากมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้คณะผลิตกรรมการเกษตร ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการมอบพื้นที่ของมูลนิธิให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้น เห็นควรให้ คณะฯ เร่งพิจารณาดำเนินการในส่วนดังกล่าว และสรุปผลเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ เป็นระยะ

๓. เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา การมอบพื้นที่ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ค่อนข้างพบปัญหาและมีความเสี่ยง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นควรพิจารณาดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบทั้งทางพฤตินัยและนิตินัย ต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน โดยอาจศึกษาโมเดลการบริหารจัดการของศูนย์วิจัยหรือแปลงสาธิต ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับมอบให้มีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้อำนวยการกองแผนงาน นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ